



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: เกษตรกรใจฟู!!! Kick off มอบ โฉนดเพื่อการเกษตร' พร้อมกัน...	สยามรัฐ
2. 'นายกฯ'ปลื้ม'ก.เกษตรฯ'คิกออฟ มอบโฉนด2.5หมื่นฉบับทั่วประเทศ	สยามรัฐ
3. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงลดผันความยากจน	เดลินิวส์
4. "พาณิชย์"ไฟเขียวนมขึ้นราคา-ย้ำให้เฉพาะต้นทุนเพื่อดูแลผู้บริโภค	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. สกู๊ปหน้า1: 'ธ.ก.ส.หนุน'เต็มกำลัง'ท่องเที่ยวเกษตร'พัฒนาชุมชน-ช่วยชาติ	เดลินิวส์
6. พาณิชย์เคาะขึ้นราคานมUHTอ้างต้นทุนพุ่ง	ไทยโพสต์
7. เกษตรกรตรึงผลิตพ่พันธุ์แม่พันธุ์ดั่งสาวคู่ ส่งขายทั่วประเทศ-ออเดอร์ล้น	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: เพจปลอมแอบอ้างขายปุ๋ย	ไทยรัฐ
9. จ้าก!นมขึ้นราคาสูงสุด2บาท	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'สัมหลุมพี' ผลไม้ป่าหาากินยากหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว	เดลินิวส์
12. บพข.บินโดรนตรวจไร่อ้อย ปูทางเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ	กรุงเทพธุรกิจ

เกษตรกรใจฟู!!! Kick off มอบ 'โฉนดเพื่อการเกษตร' พร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ



รายงานพิเศษ

📍 ทีมข่าวภูมิภาค

จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็น "โฉนดเพื่อการเกษตร" ตามนโยบายของรัฐบาล

ส.ป.ก. จึงได้จัดพิธี "Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567" พร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร ตามที่



โฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้ เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล เพื่อเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน



รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมี นายโชชา พรหมารมช.เกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี อุทัยธานี และจังหวัด เพชรบุรี และเกษตรกร เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ ยังมี Kick off พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ณ จังหวัดชุมพร

ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ได้ส่งสารถึงพี่น้องเกษตรกร จากนโยบายรัฐบาลนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกล่าวว่า “ในนามของรัฐบาล ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนด เพื่อสามารถนำไปต่อยอด เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว ผมขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่น่านโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร



วันนี้ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีสุขต่อไปครับ”

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า มีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกรจำนวน 1.6 ล้านคน ซึ่ง ส.ป.ก.จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็ว เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร

สำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 67) มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

ซึ่งหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตรทั้ง ส.ป.ก. และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไป ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรต่อไป

อย่างไรก็ดี ที่ดินส.ป.ก. มี กว่า 22 ล้านไร่ พร้อมทั้งจะปรับเป็นโฉนดทั้งหมด แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการ

ถือครองที่ดินอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งทยอยขึ้นทะเบียน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าในช่วง 10 ปีนี้ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะกลายเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งหมด โดยการขึ้นทะเบียนกำหนดการถือครองไม่เกิน 50 ไร่ และกำหนดเพื่อกิจกรรมเพื่อการเกษตรเท่านั้น จะเป็นควบคุมไม่ให้เกิดการถือครองโดยนอมนิ และหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ต้องออกสำรวจผู้ถือครองที่ดิน ที่ตกหล่นเพื่อให้ได้รับสิทธิที่มากกว่า รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯ ยังมีแผนที่จะออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ด้วย เช่น กระชังเลี้ยงปลา โฉนดปลูกในที่ดินของตนเองที่รัฐอนุญาตให้ก็มีมูลค่า

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเสริมว่า สำหรับการโฉนดเพื่อการเกษตร ในการค้าประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ปัจจุบันกำหนดไว้ 50 % ของมูลค่าที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างหารือให้ค้าประกัน 80-100% เทียบเท่ากับโฉนดทั่วไป คาดว่าไม่มีปัญหา เพราะโฉนดนั้นนอกจากเกษตรกรจะถือครองแล้ว ส.ป.ก.ยังเป็นหน่วยงานที่รับรองอีกลำดับทำให้ ธ.ก.ส. มั่นใจได้ รวมทั้งจะหารือกับสถาบันการเงินทั่วไป สหกรณ์ต่างๆ เพื่อยอมรับโฉนดเพื่อการเกษตรกรณีค้าประกันเงินกู้ได้ด้วย เป็นการเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงิน เป็นจุดเริ่มต้นสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ สิทธิหลังเปลี่ยนจาก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

1.เปลี่ยนมือได้ (โอนสิทธิ) สามารถโอนคืน ส.ป.ก. ได้ โดยโอนคืนให้ ส.ป.ก. ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้ โดยได้รับค่าชดเชยหากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพ

เกษตรกรสามารถสละสิทธิ์ให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนด โดยสามารถเปลี่ยนมือให้แก่เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตาม ส.ป.ก. กำหนด

2.เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ สามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอู้กับ ธ.ก.ส. หรือใช้ไม่มีค่าที่ปลูกบน

ที่ดินค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน 100% และสามารถขอสินเชื่อขยายจากกองทุน ส.ป.ก. เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นอกจากนั้นยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมชุมสหกรณ์ สถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินอื่น

3.สามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคลสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล โดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.สร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ ซึ่งสามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อ (โฉนดต้นไม้) และขาย Carbon Credit โดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้, ธ.ก.ส. และ อบก.

5.ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ซึ่งมีการทำ MOU 16 หน่วยงาน ด้านการพัฒนาอาชีพ และรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติ

ขณะที่ นางประนอม กลองชิต เกษตรกรชาวเพชรบุรี ผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ได้รับโอกาสดีๆ การที่เราได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นการเพิ่มมูลค่า สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้นำทุนไปประกอบอาชีพ และต่อยอดทุนเพิ่มเพื่อการผลิตของเรา ซึ่งเราจะรักษาโฉนดเพื่อการเกษตรนี้ไว้อย่างดี เพื่อสืบทอดไปยังลูกหลาน เรา ยืนยันจะไม่ขาย แม้จะขายเปลี่ยนมือได้ก็ตาม และต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีธรรมนัส รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ที่มอบโอกาสดีๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกร

'นายกฯ' ปลื้ม 'ก.เกษตรฯ' คิกออฟ มอบโฉนด 2.5 หมื่นฉบับทั่วประเทศ

“กระทรวงเกษตรฯ” คิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ “นายกฯ” ปลื้มมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกร หวังเข้าถึงแหล่งทุน สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.67 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” โดยมี นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์, นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชัยนาท, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ลพบุรี, สระบุรี, นครนายก, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี และ เพชรบุรี แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกร เข้าร่วม ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีการ Kick off พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ที่ จ.ชุมพร

■ 'นายกฯ' ต่อจากหน้า 1

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดกระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกรจำนวน 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก. จึงได้จัดพิธี kick off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 25,000 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร ซึ่ง ส.ป.ก. จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็ว และพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนขอโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์

และออฟไลน์ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง ซึ่งหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้ง ส.ป.ก. และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไป ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรต่อไป

สำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.66 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 67) มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ส่งสารถึงพี่น้องเกษตรกรจากนโยบายรัฐบาลนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกล่าวว่า “ในนามของรัฐบาล ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อสร้างอาชีพ รายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้

ต่อหน้า ▶ 8



● คิกออฟ... ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567” โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์, นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด เข้าร่วม ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนดเพื่อสามารถนำไปต่อยอด เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว ผมขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่น่านโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่ และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป ผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขต่อไปครับ” นายกฯ กล่าว

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงลดผันความยากจน

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังตรวจราชการในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ว่า จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครอบคลุม 8 อำเภอ พื้นที่ทั้งสิ้น 570,620 ไร่ จัดที่ดินไปแล้ว จำนวน 43,488 ไร่ เนื้อที่ประมาณ 501,580 ไร่ โดย ส.ป.ก. ได้ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ด.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 7,235 ไร่ สามารถรองรับเกษตรกร ได้จำนวนประมาณ 749 ราย

รัฐบาล โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกิน มีการแก้ไขปัญหาการ

ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ



(คทช.) ซึ่งจัดสรรในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร ในชื่อ “สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด” เพื่อแก้ไข



ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ศาสตร์พระราชาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้ง ยังต้องผลักดันให้เกษตรกรได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ นอกจากการเพาะปลูกพืช เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน หลุดพ้นหนี้สิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่อื่น ๆ ได้ต่อไป”.

“พาณิชย์”ไฟเขียวนมขึ้นราคา-ย้ำให้เฉพาะต้นทุนเพื่อดูแลผู้บริโภค

ผู้จัดการรายวัน360° - กรมการค้าภายในไฟเขียวผู้ประกอบการปรับขึ้นราคานมและผลิตภัณฑ์เฉพาะตามต้นทุนน้ำมันดิบที่สูงขึ้นเท่านั้น ส่วนต้นทุนอื่น ไม่พิจารณาให้ เหตุต้องดูแลผู้บริโภคไม่ให้ได้รับผลกระทบมากเกินไป เผยในการยื่นขอปรับราคา ต้องแนบหลักฐานการซื้อนมดิบสัดส่วนการใช้ เพื่อประกอบการพิจารณา ย้ำจะให้ขึ้นไม่เท่ากัน โดยดูสัดส่วนการใช้นมดิบเป็นสำคัญ

นายวัฒนศักย เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายนมสดและผลิตภัณฑ์นม เรียกร้องให้กรมพิจารณาอนุมัติการปรับขึ้นราคา ทั้งในส่วนของต้นทุนน้ำ

นมโคดิบและต้นทุนส่วนอื่นๆ ว่า กรมได้จัดการประชุมร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหารบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย โดยมีผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ฝ่ายเลขานุการของ Milk Board ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการ โดยยึดหลักการเดิมที่จะให้ปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนของต้นทุนน้ำมันโคดิบที่สูงขึ้นตามมติ Milk Board และจะพิจารณาตามสัดส่วนการใช้ไขมันนมดิบในแต่ละผลิตภัณฑ์และตามขนาดบรรจุภัณฑ์เท่านั้น

ทั้งนี้ ในการประชุมบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายนมสดและผลิตภัณฑ์นม ได้ขอให้กรมพิจารณาปรับราคาจำหน่ายนมสดและผลิตภัณฑ์ตามมติ Milk Board และขอให้พิจารณาด้านต้นทุนส่วนอื่นๆ ทั้งค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งกรมได้รับทราบ และได้ชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน

และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายในการพิจารณาว่าต้องมีความสมดุลและทุกฝ่ายอยู่ได้ จึงอนุมัติตามที่ผู้ประกอบการเสนอทั้งหมดไม่ได้ แต่ออนุมัติให้เฉพาะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริง

สำหรับขั้นตอนการขอปรับราคา บริษัทผู้ผลิตจะต้องแสดงหลักฐานการรับซื้อน้ำมันโคดิบว่าได้ซื้อในราคาที่สอดคล้องกับประกาศของ Milk Board ไม่ต่ำกว่า 22.75 บาท/กิโลกรัม (กก.) และต้องยื่นข้อมูลสัดส่วนการใช้ไขมันโคดิบด้วย เนื่องจากนมสดและผลิตภัณฑ์นมแต่ละยี่ห้อ แต่ละสูตร ก็อาจใช้น้ำมันโคดิบในสัดส่วนที่แตกต่างกัน การพิจารณาอนุญาต ก็จะพิจารณาให้ตามต้นทุนน้ำมันโคดิบที่สูงขึ้นจริง ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้ประกาศปรับราคาน้ำมันโคดิบ จาก 20.50 บาท/กก. เป็น 22.75 บาท/กก. หรือปรับขึ้น 2.25 บาท/กก. ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตนมสดและผลิตภัณฑ์นมปรับสูงขึ้น และบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายนมสดและผลิตภัณฑ์นมได้เรียกร้องให้กรมการค้าภายในพิจารณาปรับราคาทั้งในส่วน of ต้นทุนน้ำมันโคดิบและต้นทุนส่วนอื่นๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณาให้ปรับราคาขายปลีกนมและผลิตภัณฑ์ จะปรับขึ้นแตกต่างกันตามสัดส่วนของการใช้น้ำมันนมดิบ โดยผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับค่านิยมขนาด 180-225 มิลลิลิตร น่าจะขึ้นราคา 0.25-0.50 บาท แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่กว่านั้น จะปรับขึ้นตามสัดส่วน เช่น ขวดลิตรอาจขึ้น 1-2 บาท เป็นต้น.



'ธ.ก.ส.หนุน'เติมกำลัง 'ท่องเที่ยวเกษตร' พัฒนาชุมชน-ช่วยชาติ



66 ธ.ก.ส. จะเป็นแกนกลางการเกษตร มุ่งเน้นให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้ำมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรมีมูลค่าสูงขึ้น นำไปสู่การ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และนอกเหนือจากการผลิตยังมีการส่งเสริมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) ด้วย...นี่เป็นการระดมของ ภัทรชัย ศิริโล ผู้จัดการ "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ "ธ.ก.ส." ถึงการสนับสนุนอาชีพเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนวิถีการเกษตรกร ผู้...

การ "ท่องเที่ยวเชิงเกษตร"...

เพื่อ "เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร"

ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ทาง "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ "ธ.ก.ส." นำโดย ภัทรชัย ศิริโล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของเกษตรกรลูกค้ำ ธ.ก.ส. ที่ จ.อุดรธานี ที่ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกกอก ตัวอย่างชุมชนที่เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ของ ธ.ก.ส. ที่พัฒนาชุมชนเป็นแหล่ง "ท่องเที่ยวเชิงเกษตร" หรือ "Agro-Tourism" และอีกที่คือ สวนแมงคังเบญจมาศ ที่มีการปลูกดอกไม้เพื่อการท่องเที่ยว

"ธ.ก.ส. ได้ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการภายใต้หลัก BCG Model เพื่อช่วยฟื้นฟูอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาชุมชน

ท่องเที่ยว และเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว มาอย่างต่อเนื่อง" ...ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าว พร้อมทั้งระบุต่อไปว่า... ทาง ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในการสนับสนุนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การวางแผนทั้งด้านการผลิต การตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูป การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า พร้อมเน้นรูปแบบการดีไซน์ การทำแพ็คเกจจิ้ง

นอกจากนี้ ยังได้นำฐานข้อมูลที่มีในชุมชนมาค้นหากจุดเด่นในการพัฒนาและต่อยอด รวมถึงวางแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค นำไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ทำให้คนเมืองได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตคนในชนบท...

"ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร"

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุอีกว่า... เกษตรกรลูกค้ำ ธ.ก.ส. มีครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยในจำนวนลูกค้ำที่เขื่อนั้นส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของภาคการผลิตทางการเกษตร ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกยกขึ้นมาคือ ความสวยงามของพื้นที่ โดยหลายพื้นที่ที่มีความสวยงาม ทาง ธ.ก.ส. จึงได้ให้แต่ละสำนักงานจังหวัดของ ธ.ก.ส. สสำรวจลูกค้ำเกษตรกรที่มีคุณภาพในการที่จะ พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ ธ.ก.ส. ก็กำลังส่งเสริมคือ จัดเส้นทางท่องเที่ยวจากในเมือง ที่คนมีกำลังซื้อสูง ให้เดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ที่เป็นลูกค้ำ ธ.ก.ส. เพื่อดึงรายได้จากในเมืองสู่ลูกค้ำเกษตรกรโดยตรง ดึงคนเมืองเข้าหาเกษตรกร อยู่กับเกษตรกรจริง ๆ ให้เกิดการหมุนเวียนทางการใช้จ่าย

ในพื้นที่

อย่างที่ "ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกกอก" จ.อุดรธานี เป็นตัวอย่าง ชุมชนที่เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ของ ธ.ก.ส. ที่มีการพัฒนาชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากเดิมคนในชุมชนประกอบอาชีพทำนาอย่างเดียว ต่อมาได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกกอก มีการย้อมสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยนำกลีบบัวแดง สายบัวแดง ดอกบัวแดง เกสรบัวแดง มาใช้ย้อมสี โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และมีการอนุรักษ์การทอผ้าแบบดั้งเดิมพร้อมประยุกต์เป็นลวดลายผ้าได้หลากหลาย ซึ่งทางกลุ่มทอผ้าฯ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี

ส่วนที่ "สวนเบงกัลเบญจมาศ" เป็นสวนดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกสลับผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล เช่น ดอกเบญจมาศ ดอกทานตะวัน ดอกคัตเตอร์ เป็นต้น มีการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบน้ำในสวนดอกไม้ และเปิดคาเฟ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวชมดอกไม้... โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินทุนให้กับลูกค้าทั้ง 2 ราย

"ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อใช้พัฒนารูทกิจให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถผลิตสินค้าได้มีคุณภาพ ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลง และ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ให้สามารถก้าวข้ามกับดักหนี้ และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม" ...ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าว

จักรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ชิงระบุด้วยว่า... "เราพร้อมสนับสนุนชุมชนที่มีศักยภาพในเชิงการท่องเที่ยว ให้สามารถมีเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ปรับภูมิทัศน์ ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกษตรกรสามารถเดินไปได้ไกลมากขึ้น นอกจากนี้ยังพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนผ่านสินเชื่อที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เป็นต้น เพื่อดึงคนรุ่นใหม่...

ต่อยอดธุรกิจในภาคการเกษตร
และสามารถจะสร้างรายได้ที่ดี
ไม่ต่างจากการทำงานในเมือง".

พาณิชย์เคาะขึ้นราคามUHTอ่างต้นทุ่นฟุ้ง

ไทยโพสต์ ● พาณิชย์ไฟเขียวขึ้นราคาม UHT แล้ว ขวดเล็กขึ้น 25-50 สต. ซีไม่ถึง 70 สต.ตาม ที่เอกชนขอ พร้อมระบุปัจจัยหลัก มาจากต้นทุนฟุ้ง

นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะ ประธานการประชุมผู้ประกอบการ การผลิตภัณฑ์นม เปิดเผยว่า ที่ ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับ ขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมตามต้นทุน ที่แท้จริงจากน้ำมันดิบที่เพิ่มสูง ขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์นม UHT

ขนาด 180-225 มิลลิลิตรให้ปรับ ขึ้นราคา 0.25-0.50 บาท แต่ถ้า เป็นขนาดใหญ่กว่านั้นก็จะปรับ ขึ้นตามสัดส่วน เช่น ขวดลิตร อาจขึ้น 1-2 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคา ดังกล่าวนั้นกรมได้พิจารณาเฉพาะ ในส่วนต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับสูง ขึ้นเป็นหลัก ไม่รวมถึงต้นทุนค่า แรง ค่าไฟฟ้า หรือค่าบรรจุภัณฑ์ และไม่ได้อนุมัติให้ขึ้นราคาตาม ที่ภาคเอกชนเรียกร้องว่ามีต้นทุน การผลิตเพิ่ม 60-70 สตางค์ เพื่อ

ให้ประชาชนไม่ได้รับความเดือด ร้อนมากเกินไป แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องดูแลให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม รวมถึงผู้ประกอบการ ผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์นมอยู่ได้ด้วย

“ขั้นตอนหลังจากนี้ผู้ประ กอบการนมจะเข้ามายื่นปรับขอ ขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีใครยื่นเข้ามาอย่างเป็นทางการ โดยผู้ผลิตจะต้องแสดง ให้เห็นถึงข้อมูลสำคัญใช้ประกอบการ ขอขึ้นราคา ได้แก่ เอกสาร เกี่ยวกับการรับซื้อน้ำมันดิบจาก

เกษตรกร ในอัตราที่มีการปรับ ขึ้นใหม่แล้วที่ กก.ละ 22.75 บาท และข้อมูลเกี่ยวกับสูตรการผลิต ที่มีสัดส่วนการใช้น้ำมันดิบใน การผลิตสินค้านมกล่อง หรือนม ขวดของประเภทนั้นๆ ซึ่งยืนยัน ว่าราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์นม แต่ละชนิด แต่ละยี่ห้อ จะปรับ ขึ้นไม่เท่ากัน เพราะแต่ละชนิด ใช้น้ำมันดิบไม่เท่ากัน รวมถึงหาก เป็นสต็อกการผลิตเก่าที่เป็นต้น ทุนเดิมก็ต้องขายตามราคาเดิม ต่อไปด้วย” นายวัฒนศักดิ์กล่าว.



เป็นจำนวนมาก ส่วนด้วงสดและด้วงฟิชต้องพักไว้ก่อน ตอนนั้นหากใครมาขอซื้อด้วงสดไม่กี่กิโลกรัมจะสามารถแบ่งขายให้ได้บ้างแต่ไม่มาก แต่สำหรับด้วงแช่แข็งต้องหยุดทำไปเลย เพราะต้องเอาด้วงไปผลิตเป็นฟอัมพันธุ์ทั้งหมด ทำให้ต่อเดือนต้องผลิตส่งไปหมื่นคู่เลยทีเดียว



เกษตรกรตรึงผลิตฟอัมพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงสาคว ส่งขายทั่วประเทศ-ออเดอร์ล้น

ตรึง - เกษตรกรสาวชาวตรังปรับธุรกิจเลี้ยงด้วงสาควในกะละมัง จากเดิมที่เน้นขายด้วงสดและด้วงฟิช หันมาผลิตเป็นฟอัมพันธุ์ส่งขายทั่วประเทศ ออเดอร์ล้นรายได้เกินกอบเป็นกำ

ที่ฟาร์มด้วง "ลัดดาเมืองตรัง" ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางลัดดาวัลย์ ชะนะศรี อายุ 45 ปี ซึ่งประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และทำการเกษตรแบบผสมผสาน รวมทั้งได้ทำฟาร์มเลี้ยงด้วงสาควในกะละมังด้วย จากเดิมที่ขายทั้งด้วงสด ด้วงฟิช และขายฟอัมพันธุ์ แต่ขณะนี้ต้องหันมาผลิตเฉพาะฟอัมพันธุ์ขายเป็นหลัก เพราะมีออเดอร์จากทั่วประเทศสั่งซื้อฟอัมพันธุ์เพื่อจะนำไปเลี้ยงต่อเป็นจำนวนมาก จนต้องมีการขยายโรงเพาะเลี้ยงออกเป็น 2 โรง ประกอบด้วย โรงเพาะเลี้ยงหนอนด้วงที่มีประมาณ 600 กะละมัง และโรงผลิตฟอัมพันธุ์อีกนับพันกะละมัง เพื่อบรรจุขวดส่งขายให้แก่ลูกค้าที่สั่งเข้ามา แต่ยังไม่เพียงพอ

นางลัดดาวัลย์ บอกว่า เดิมตนเองเลี้ยงด้วงสาควเพื่อขายเป็นด้วงสด ราคา กก.ละ 200 บาท ขายเป็นด้วงแช่แข็ง (ด้วงฟิช) ราคา กก.ละ 250 บาท และขายเป็นฟอัมพันธุ์ด้วย แต่ล่าสุดมีผู้สนใจสั่งซื้อฟอัมพันธุ์เพื่อนำไปเพาะเลี้ยง

สำหรับการผลิตฟอัมพันธุ์ด้วงนั้น จะต้องเตรียมกบมะพร้าว หากเป็นกบมะพร้าวสด จะต้องนำไปแช่น้ำ 1 คืน หรือหากเป็นกบมะพร้าวแห้งจะต้องนำไปแช่น้ำ 2 คืน เพื่อให้กบมะพร้าวได้ชุ่มชื้น และโยมะพร้าวอ่อนตัว ทั้งนี้กะละมังขนาด 52-55 ซม. จะใส่หนอนด้วงได้ 110-120 ตัว แต่หากเป็นกะละมังใหญ่ขึ้นขนาด 75 ซม. จะใส่หนอนด้วงได้ถึง 200 ตัว จากนั้นเปิดฝากะละมังรอประมาณ 1 เดือน หนอนด้วงจะออกจากฝักกลายเป็นฟอัมพันธุ์ที่สมบูรณ์ ก่อนนำมาคัดแยกกระหว่างตัวฟอัมพันธุ์กับแม่พันธุ์ โดยถังวงยางจะเป็นตัวแม่พันธุ์ แต่ถังวงสั้นและมีหนวดที่ปลายวงจะเป็นตัวพ่อพันธุ์

ส่วนการส่งขายนั้นจะต้องนำขวดน้ำทิ้งแล้วมาเจาะรู จากนั้นนำฟอัมพันธุ์และแม่พันธุ์ด้วงใส่ขวดแยกกัน บรรจุขวดๆ ละ 55 ตัว โดยในขวดจะมีการใส่โยมะพร้าวหรือกบมะพร้าวแช่น้ำเข้าไปด้วย และต้องส่งขายเป็นคู่ คือ 2 ขวด ประกอบด้วย ขวดพ่อพันธุ์และขวดแม่พันธุ์ หรือ 1 ชุด ลูกค้าจะได้ฟอัมพันธุ์ 55 คู่ ซึ่งหากเป็นฟอัมพันธุ์ด้วงไซส์ใหญ่ จะมีราคาขายคู่ละ 10 บาท แต่ไซส์รองลงมาจะมีราคาคู่ละ 8 บาท หรือมีราคาชุดละ 400-500 บาท โดยล่าสุดต้องมีการรับซื้อหนอนด้วงจากลูกค้ามาผลิตเป็นฟอัมพันธุ์ด้วยเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีลูกค้าสั่งเข้ามาจำนวนมาก.



เพจปลอมแอบอ้างขายปุ๋ย

ทุกวันนี้มีฉ้อฉลมีมาในหลายรูปแบบ ที่ฮิตติดที่สุดมีมาหลายปีติด และโดนกันถ้วนหน้าคือ แองคอสเซ็นเตอร์ ที่ส่วนใหญ่ฝังรากลึกในประเทศเพื่อนบ้านลามมาถึงหนังสือทวงหนี้ปลอมที่แอบอ้างหากไม่ชำระหนี้ตามที่ระบุ จะมีหมายศาลส่งไปถึงบ้าน

นอกจากนั้น ที่แสบที่สุด ทำเอาเดือดร้อนกันไปทั่ว ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่หลงเชื่อ ก็คือเพจปลอมที่หลอกลวงให้ซื้อสินค้าแต่ไม่จัดส่งสินค้าให้ โดนกันมาแล้วทั้งบริษัทใหญ่บริษัทเล็ก แม้แต่นักช้อปออนไลน์มือโปร ที่ว่าแน่ๆ ก็โดนกันมานักต่อนัก

ล่าสุด ปุ๋ยตรากระต่ายของบริษัทเจ็ดได้ฝากเตือน มีมีฉ้อฉล



แอบอ้างชื่อและตราสัญลักษณ์ปุ๋ยตรากระต่าย เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าปุ๋ยตรากระต่ายราคาโรงงานหรือเผยแพร่ไปโซเชียลมีเดียต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีฉ้อฉลได้ใช้ช่องทางเฟซบุ๊กสร้างเพจ

ปลอมแอบอ้างเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของบริษัท หลอกลวงให้ประชาชนชำระเงินค่าสินค้า โดยไม่จัดส่งสินค้า

กรณีนี้บริษัทเจ็ดได้ จำกัด ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแอบอ้างดังกล่าว และบริษัทไม่มีนโยบายจำหน่ายสินค้าปุ๋ยตรากระต่าย รวมถึงการเรียกเก็บเงินจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าปุ๋ยตรากระต่ายตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 ซึ่งกำหนดให้การจำหน่ายปุ๋ยเคมีต้องดำเนินการผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ที่มีใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทมีเฟซบุ๊กทางการเพียงเพจเดียว ภายใต้ชื่อ "เจ็ดได้ Chia Tai" <https://www.facebook.com/Chitai.group.official> และสินค้าปุ๋ยตรากระต่ายมีเฟซบุ๊กทางการเพียงเพจเดียว ภายใต้ชื่อ "ปุ๋ยตรากระต่าย" <https://www.facebook.com/puitrakratai>

ทั้งนี้ ขอความกรุณาประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อมีฉ้อฉลในกรณีดังกล่าว หากพบเห็นการจัดจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายในราคาโรงงานหรือในราคาที่ต่ำกว่าตลาดการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าทางออนไลน์ หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัท โทร. 0-2491-7902.

ส-๑๑-๓๓

จาก!นมขึ้นราคาสูงสุด2บาท

● พาณิชย์ชี้ต้นทุนน้ำนมดิบจริง



รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการค้าภายใน ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมตามต้นทุนที่แท้จริงจากน้ำนมดิบที่เพิ่มสูงขึ้น หลังคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) อนุมัติให้ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโค หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม กก. 2.50 บาท จาก กก.ละ 20.25 บาท เป็น กก.ละ 22.75 บาท โดยจะทำให้ราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์นมปรับขึ้นราคา แต่จะมีราคาขึ้นที่แตกต่างกันไป เป็นไปตามสัดส่วนของการใช้น้ำนมดิบ อาทิ ผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับความนิยมขนาด 180-225 มิลลิลิตร จะขึ้นราคา 0.25-0.50 บาท แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่กว่านั้นก็จะปรับขึ้นตามสัดส่วน เช่น ขวดลิตรอาจขึ้น 1-2 บาท เป็นต้น

“การพิจารณาปรับขึ้นราคาครั้งนี้ กรมฯ ได้พิจารณาเฉพาะในส่วนต้นทุนน้ำนมดิบที่ปรับสูงขึ้นเป็นหลัก โดยไม่รวมถึงต้นทุนค่าแรง ค่าไฟฟ้า หรือค่าบรรจุภัณฑ์ โดยไม่ได้อนุมัติให้ขึ้นราคาตามที่ภาคเอกชนเรียกร้องว่ามีต้นทุนการผลิตเพิ่ม 60-70 สตางค์ ซึ่งกรมฯ พร้อมพิจารณาการขึ้นราคาอย่างเป็นธรรม ให้ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนมากเกินไป แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมถึงผู้ประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมอยู่ได้ด้วย”

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ จะเปิดให้ผู้ประกอบการนม เข้ามายื่นปรับขอขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครยื่นเข้ามาอย่างเป็นทางการ โดยผู้ผลิตจะต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสำคัญใช้ประกอบการขอขึ้นราคา ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร ในอัตราที่มีการปรับขึ้นใหม่แล้วที่ กก.ละ 22.75 บาท

และข้อมูลเกี่ยวกับสูตรการผลิต ที่มีสัดส่วนการใช้น้ำนมดิบในการผลิตสินค้านมกล่อง หรือนมขวดของประเภทนั้นๆ ซึ่งยืนยันว่าราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์นม แต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อ จะปรับขึ้นไม่เท่ากัน เพราะแต่ละชนิดใช้น้ำนมดิบไม่เท่ากัน รวมถึงหากเป็นสต็อกการผลิตเก่าที่เป็นต้นทุนเดิมก็ต้องขายตามราคาเดิมต่อไปด้วย

รายงานจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม แจงว่าการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบ ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น และมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคานมสดและผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับต้นทุน โดยที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้กรมการค้าภายใน อนุมัติปรับขึ้นราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำนมดิบ และต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟฟ้า และค่าแรงงาน เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ต้นทุนอื่น ๆ รวมต้นทุนน้ำนมดิบ อยู่ที่ประมาณ 60-70 สตางค์ ต่อกล่องหรือขวด 200 มิลลิลิตร

“แต่ละชนิดจะมีสูตรและส่วนผสมน้ำนมดิบต่างกันทำให้ต้นทุนต่างกัน โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการแบกรับภาระมานานแล้ว ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาปรับขึ้นราคา ควรคำนึงถึงต้นทุนทุกด้าน ไม่ใช่แต่น้ำนมดิบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เหมือนการอนุมัติให้ปรับราคาปีที่แล้ว”

เกษตรวันนี้..... ● นายกะหล่ำ ระหว่างประเทศปลาบึก และปลาอีตง ปลีขอแสดงความยินดี หลัง สำนัก ไทย นับเป็นประเทศแรกของโลกอีก เลขาธิการ อนุสัญญาว่าด้วยการค้า ด้วย..... ● จะเข้ น้ำจืด จะเข้ น้ำเค็ม ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช ปลาตะพืด ปลาอีตงไทย และปลาบึก ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ได้ จัดเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่อยู่ท้าย รับรอง 29 ฟาร์มเพาะจะเข้ อนุสัญญา CITES ในบัญชีที่ น้ำจืดไทย โดยพบว่าสามารถ 1 ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่ใกล้ สร้างรายได้จากส่งออก สัตว์พันธุ์และห้ามทำการค้า ในเชิงพาณิชย์ แต่อนุสัญญา มูลค่ามากกว่า 7,000 ล้านบาท จากการซื้อ-ขายจะเข้ ได้มีข้อกำหนดว่า หากสัตว์ มีชีวิต เนื้อจะเข้ ไข่จะเข้ นำนันสามารถเพาะขยายพันธุ์ ได้ในที่เลี้ยง และได้ขึ้นทะเบียน และหนึ่งจะเข้ในอุตสาหกรรม กับสำนักเลขาธิการ CITES จะสามารถ เครื่องหนัง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และ ทำการค้าระหว่างประเทศได้..... ● ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้รับการ ทำการค้าระหว่างประเทศได้..... ● จันทะเบียนสถานที่เพาะพันธุ์เพื่อการค้า **นายกะหล่ำปลี**



'ส้มหลุมพี' ผลไม้ป่าหากินยากหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว

ที่ป่าพรุ หมู่ 9 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เกษตรกรสองสามีภรรยา กำลังช่วยกันตัดและเก็บ "ส้มหลุมพี" หรือ "ลูกหลุมพี" ซึ่งขึ้นเองในป่าพรุตามธรรมชาติ ใกล้แหล่งน้ำ ลักษณะลูกและลำต้นคล้ายกับต้นระกำหรือต้นสละ โดย 1 ปีจะมีลูกให้กินแค่ 1 ครั้ง แต่ละทะลายจะมีน้ำหนักตั้งแต่ 7-10 กิโลกรัม และประกอบไปด้วยซ้อลูกหลุมพีจำนวนมากหลายซ้อ

น.ส.สุมาลี เมืองมีศรี หรือโหม อายุ 41 ปี เจ้าของสวน บอกว่า ในสวนของตนจะมีต้นหลุมพี ผลไม้ป่าหากินยาก ผลไม้ป่าพรุซึ่งขึ้นเองกว่า 100 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ รุ่นพ่อของตน โดยส้มหลุมพีจะออกปีละ 1 ครั้ง ก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนธันวาคมก็หมดฤดูกาล โดยส้มหลุมพีลูกสดจะรสชาติเปรี้ยว สามารถนำมาแปรรูปเป็นหลุมพีดอง หลุมพีแช่อิ่ม หลุมพีเชื่อม ราคาขายแตกต่างกันหลุมพีสด กิโลกรัมละ 50 บาท หลุมพีดองเกลือขนาด 500 กรัมราคา 80



บาท หลุมพีเชื่อม ส้มหลุมพีตอนนี้หากินได้ยากมาก 250 กรัมราคา 100 เพราะเจ้าของสวนบางแปลงจะไถทิ้งเพื่อ บาท 1 ปีเก็บขายได้ ปลุกยางพาราหรือป่าถ่มน้ำมัน แต่สวน 1 ครั้ง ทำรายได้ให้ ของเรานั่นอนุรักษ์พืชพันธุ์หายาก เพราะ เกษตรกรชาวสวน สามารถนำไปต่อยอดทำธุรกิจผลไม้แปรรูป ยางอย่างเราปีละ ได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่ายางพาราและ ประมาณ 50,000 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากส้ม กว่าบาททั้งขายสด หลุมพีเป็นผลไม้ป่าที่หากินยาก และใกล้ และแปรรูป ซึ่งขาย สูงชันเพราะมีการถมที่ดิน สร้างบ้านสร้าง ทั้งออนไลน์ เฟซบุ๊ก อาคารพาณิชย์ และปลูกพืชทางการเกษตร ชนิดอื่นแทน อีกทั้งส้มหลุมพียังออกลูกปี



ละครึ่ง ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจในการอนุรักษ์

แต่ที่ตำบลบางดี ยังมีเกษตรกรป่าพรุส้มหลุมพีอายุกว่า 100 ปีไว้กว่า 100 ต้น ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต



มาแปรรูปขาย สร้างรายได้อย่างงดงาม ส่วนใครสนใจติดตามได้ที่ทางเพจ/เฟซบุ๊ก สุมาลี เมืองมีศรีหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9868-4537.



บพข.บินโดรนตรวจไร่อ้อย
ปูทางเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
> 21

ผลสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้มีการขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์บ้างแล้ว มีโรงงานน้ำตาลหลายแห่งสนใจจะจ่ายค่าเซอร์วิสให้ทีมไปทดลองทำตั้งแต่ปีแรกของโครงการ

มหิศร ว่องผาดี



บพข.บินโดรนตรวจไร่อ้อย ปูทางเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

กรุงเทพธุรกิจ • แพลตฟอร์ม ศูนย์นวัตกรรมและยานพาหนะไร้คนขับสำหรับการเกษตรที่มีความแม่นยำเพื่อสร้างฟาร์มขนาดใหญ่เสมือน และแพลตฟอร์มบริการ FPS (Field Practice Solutions) ตอบโจทย์ความต้องการให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับภาคเอกชน ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

อ้อยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน แต่ปัญหาที่เกษตรกรพบเจอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มาอย่างยาวนาน คือ ต้นทุนในการผลิตและคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่มีความหวานไม่คงที่ จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อตันน้ำตาลสูงขึ้น

ตรวจไร่อ้อยด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
รศ.ชวีญตรี แสงประชาธนาภักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่าเกษตรกรต้องการลดต้นทุนการผลิต



โดรน
เกษตรแม่นยำกับระบบการเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ค่าแปลงอ้อย

ยานพาหนะไร้คนขับ (โดรน)

- 📷 ดัดแปลงความละเอียดสูง (Ultra-Spectrum)
- 📡 ภาพถ่ายทางอากาศทุกสภาวะระบบทั้ง Manual และ Online
- 🧠 นำมาประมวลวิเคราะห์อัลกอริทึม โมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ค่าแปลงเป็นข้อมูลด้านการเกษตรที่แม่นยำ



ประโยชน์



ช่วยคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ



สำรวจรังพืชและโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ใช้งานง่าย ด้วยระบบการบินสำรวจแบบอัตโนมัติ



ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

เกษตรกร

- ลดต้นทุนการผลิต
- เพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต

ภาครัฐ

ใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อกำหนดนโยบายด้านเกษตร

ภาคเอกชน

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกด้วยสินค้านวัตกรรม



17/01/2567 | กรุงเทพธุรกิจ

โดยเฉพาะค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักร ค่าปุ๋ย และสารเคมีที่สูงถึง 30-40% แต่ปัญหาคือ ยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยประเมินความเสี่ยงในการลดต้นทุน

จึงเป็นที่มาของการวิจัยพัฒนาระบบวิเคราะห์และแปลงผลภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากโดรน เพื่อนำข้อมูลที่เป็นไปสู่อุตสาหกรรมการวางแผนการผลิตและจัดการไร่อ้อย ทดแทนวิธีเดิมที่เกษตรกรจะเดินสู่มสำรวจ จึงไม่ทั่วถึงและไม่ทราบถึงบริเวณที่เกิดปัญหา เช่น การล้มของต้นอ้อย เกิดโรคใบขาว หรือมีพื้นที่น้ำท่วมขัง ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่จะส่งโรงงานหีบอ้อย

ทางทีมวิจัยจึงร่วมมือกับบริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด ที่ได้พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ค่าความหวานของอ้อยในแปลง โดยนำค่าสีเขียวสีเหลืองในแต่ละจุด (Pixel) บนภาพถ่ายจากโดรนไปสร้างความสัมพันธ์ทางสมการกับค่าความหวานที่วัดได้จริง เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปประเมินค่าความหวานของอ้อยจากภาพถ่ายด้วยโดรนในแปลงอื่นๆ ต่อไป

ข้อมูลที่เป็นกุญแจของความแม่นยำของเทคนิคนี้คือ 1.Crop Zoning ข้อมูลที่เกิดจากการทำวิจัยและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้อย่างแม่นยำว่าพื้นที่นั้นควรปลูกพืชชนิดใด 2.Crop Dashboard ที่ระบุการเติบโตของพืชว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ สุขภาพของพืชเป็นอย่างไร เป็นโรคหรือต้องการปุ๋ยประเภทไหน หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะต้องแก้ไขอย่างไร ทำให้เกษตรกรมีการวางแผนบริหารจัดการต้นทุนได้ชัดเจนขึ้นและ 3. Machine Dashboard คือ การประเมินข้อมูลที่เกิดจากการใช้เครื่องมือและแปรผลในเชิงประสิทธิภาพ

“เราวิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรนที่ถ่ายด้วยกล้องอัลตราสเปกตรัม ซึ่งมีความละเอียดสูงกว่าภาพถ่ายดาวเทียมมาก การวิเคราะห์ค่าสีในสเปกตรัมต่างๆ ทำให้ได้สมการที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่าค่าความหวานเพียงอย่างเดียว รู้ว่าอ้อยในพื้นที่ต่างๆ ได้รับน้ำเหมาะสมหรือไม่ หากค่าความสูงของต้นอ้อยและบอกได้ว่าแต่ละจุดเติบโตตามเกณฑ์ไหม เบอร์เซ็นต์อ้อยตายอ้อยงอกในแปลงเป็นยังไงบ้าง โดยสามารถเปรียบเทียบกับภาพที่ถ่าย



ชัญฉวี แสงประชาชนารักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หัวหน้าโครงการวิจัย

ในครั้งก่อนๆ หรือปีก่อนได้อีกด้วย”

เปิดหีบ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำตาลต่อต้นได้

บริหารจัดการต้นทุนด้วย FPS

รศ.ชัญฉวี กล่าวว่าถึงแพลตฟอร์มบริการ FPS ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนำโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) จะช่วยเรื่องการตัดสินใจในงานบำรุงรักษา เก็บเกี่ยว และเชื่อมโยงกับระบบตรวจวัด รวมทั้งมีระบบที่สามารถรองรับคำสั่งเพื่อให้เกิดการปรับการปฏิบัติงานในฟาร์มไปตามแผนงานใหม่ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบแปลงการปลูก การบำรุงรักษา และอารักขาพืช การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง

อีกทั้งสามารถปรับรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละราย หรือพืชแต่ละชนิด ซึ่งช่วยลดการสูญเสียในด้านคุณภาพของผลผลิต ลดเวลารอคอยที่ไม่เกิดงานและเพิ่มความสามารถของเครื่องจักรได้ เช่น ลดต้นทุนการผลิตน้ำตาลหรือพลังงานชีวมวลได้มากกว่า 20% คิดเป็นประมาณ 50 ล้านบาทต่อปีต่อโรงงาน สามารถกำหนดตารางการเก็บเกี่ยวขณะที่ยอ้อยแต่ละแปลงมีน้ำหนักและความหวานสูงสุด

สามารถใช้งานเครื่องจักรเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจัดการให้มีวัตถุดิบอ้อยเข้าโรงงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณเต็มศักยภาพการผลิตของโรงงานในแต่ละวัน ลดการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลต่อต้นอ้อย รวมทั้งสามารถลดจำนวนวันที่

ความสำเร็จจากความร่วมมือ

โครงการนี้นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จจากความร่วมมือของคณะวิจัยจากสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนในการต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง ภายใต้แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ และสามารถผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทย

การทำงานในพื้นที่เพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ และการบริหารจัดการไร่อ้อยแบบอัตโนมัติด้วยระบบแนะนำแผนการทำงานเพื่อการตัดสินใจผ่านแพลตฟอร์มบริการ FPS จึงช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรพืชไร่ และเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มโรงงานแปรรูปในห่วงโซ่อุปทานด้านอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่โครงการได้พัฒนาขึ้น